

ดาวพงษ์ลมเกณฑ์สมศ.

นำเสนอเมื่อ : 9 ต.ค. 2558

ดาวพงษ์สั่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายนอก รอบ 4 สมศ. หลังหลายฝ่ายไม่แน่ใจตัวชี้วัดบางตัวประเมินได้จริงหรือไม่ ซึ่งต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ย้ำไม่สร้างภาระให้แก่ครูมากเกินไป คาดปลายเดือนตุลาคมนี้ได้ข้อสรุป

พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (ปีงบประมาณ 2559-2563) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ยังไม่ผ่านความเห็นของ รมว.ศธ. ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ภายหลังการประชุมหารือกับนายสมคิด สงวนเสริมศรี ประธานกรรมการบริหาร สมศ. พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. และผู้บริหารของ สมศ. ว่า สมศ.ได้รายงานผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา รวมถึงรูปแบบ เกณฑ์ และตัวชี้วัดในทุกๆระดับที่จะใช้ในการประเมินรอบ 4 ซึ่งที่ประชุมได้มีการรับฟังและมีข้อท้วงติงในบางเรื่อง โดยเฉพาะตัวชี้วัดบางตัวที่ยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ ดังนั้น ตนจึงได้มอบให้จัดตั้งคณะกรรมการของ ศธ. ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และตัวแทนจาก สมศ. มาพิจารณาเกณฑ์และตัวชี้วัดในทุกๆระดับมาหารือร่วมกัน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และที่สำคัญต้องไม่สร้างภาระให้แก่ครูมากเกินไป

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ดังนั้น การประกาศเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ซึ่งเดิม สมศ.จะประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ คงต้องเลื่อนออกไปก่อน และทันทีที่เกณฑ์ประเมินลงตัวและได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมแล้วจึงประกาศให้ต่อไป ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าคงจะได้คณะกรรมการและเริ่มประชุมร่วมกัน ซึ่งปลายเดือนตุลาคมนี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าตัวชี้วัดจะเป็นอย่างไร และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มประเมินรอบ 4 ในเดือนมกราคม 2559

ด้าน นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาทุกระดับ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องไปจัดหาผู้แทนเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมในการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ สมศ. ในการปรับปรุงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน แต่จะมีการปรับในส่วนใดบ้างนั้น ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายมาศึกษารายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดก่อน เพราะขณะนี้ สมศ.ยังไม่ได้นำตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินรอบ 4 มาให้ดูทั้งหมด.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 9 ตุลาคม 2558